

100ผู้ค้าปุ๋ย-เคมีภัณฑ์ซึ่งเค็คคสช. อุ้มชวานา/รายย่อยไว

ก.พาณิชย์รับลูก คสช.ช่วยลดต้นทุนชวานา ออกประกาศราคาควบคุมปุ๋ยเคมี 4 สูตร 7 สารกำจัดศัตรูพืชห้ามขายเกินราคาที่กำหนด บูไครตูกติกโทษหนัก ด้านเอกชนกว่า 100 บริษัทแห่ร่วมมทรรวมลดราคา “เจียไต๋-เทอราโกร-ไทยเซ็นทรัล” ลงแข่งเค็ค ขณะร้านค้าย่อยที่ผ่านมาแบกสต็อกราคาสูงหลังแอ่น บูหากถูกบังคับพร้อมหยุดขาย สินค้าขาดตลาดแน่ ขณะบักสภาเกษตรฯสั่งจับตาผู้ประกอบการผลิตสินค้าด้วยคุณภาพ สนองขายราคาถูก

อ่านต่อหน้า > 2

ข่าวต่อ

100 ผู้ค้า

จากนโยบายคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีแนวทางในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2557/2558 แทนการรับจำนำหรือประกันรายได้ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยลดราคาปุ๋ย สารกำจัดวัชพืช ระเบิดยิวข้าว ค่าเช่านาไปแล้วนั้น

ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยนางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า

และบริการ เรื่องแนวทางการดำเนินการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชโดยขอให้ผู้ว่าฯ ไปดำเนินการออกประกาศราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชที่ซื้อจากร้านค้าส่งในจังหวัด โดยใช้รายละเอียดในเอกสารที่ส่งไปเป็นแนวทางในการกำหนดราคาจำหน่ายปลีกแนะนำในพื้นที่โดยเร็ว

ทั้งนี้ผู้ว่าฯ อาจใช้ดุลพินิจพิจารณาปรับราคาให้แตกต่างตามอัตราค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ได้ แต่ควรต่ำกว่าราคาจำหน่ายเดิม เนื่องจากมีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ายินดีให้ความร่วมมือปรับลดราคาตามที่หารือไว้แล้วคือ ปุ๋ยเคมีลดราคาจากเดิมประมาณกระสอบละ 40-50 บาท (50 กก.) และยาป้องกันหรือ

กำจัดศัตรูพืช ลดราคาจากเดิมประมาณ 5-10% ทั้งนี้เมื่อทางจังหวัดได้ออกประกาศราคาแนะนำในแต่ละพื้นที่แล้ว หากพบว่ามีการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินกว่าราคาแนะนำโดยไม่มีเหตุผลอันควร และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น อาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ตรงกับราคาแสดงไว้มีความผิดตามมาตรา 28 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 40 ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

อย่างไรก็ดีการประกาศราคาแนะนำปุ๋ยเคมีของกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ จะมี 4 สูตร สำหรับนาข้าว ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 สูตร 16-16-8 และสูตร 6-8-8 โดยจากการตรวจสอบของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบมีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีเข้าร่วมจำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำ (ราคาควบคุม) โดยจะลดลงจากราคาปัจจุบันกระสอบละ 40 บาท จำนวน 10 บริษัทรวม 15 ยี่ห้อ ประกอบด้วยปุ๋ยตรากระต่าย ของบริษัท เจียไต๋ จำกัด (บจก.) ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน), ปุ๋ยตรายู-แม็กซ์ (ไม่ทราบผู้ผลิต), ปุ๋ยตรามงกุฎของบจก.เทอราโกร เพอร์ติโลเซอริในเครือพรธนิธอร์ หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของไทยเบฟ, ปุ๋ยตราม้าบิน ของบจก.ไอซีพีเพอติโลเซอริ, ปุ๋ยตราลูกโลก และปุ๋ยตราดอกบัวบาน ของบจก.กรุงเทพฯอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ เครือซีพี, ปุ๋ยตรายารา ของบจก.ยารา (ประเทศไทย), ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ่ง ของประวิทย์กรุ๊ป, ปุ๋ยตราพลอยเพชร ในเครือศักดิ์สยามกรุ๊ป, ปุ๋ยตราแผ่นดินทอง/ต้นคุณ/เม็ดเงิน/ม้ามังกรของห้างหุ้นส่วนมหาวงศ์การเกษตรจำกัด และปุ๋ยตราลูกโลกเกลียวเขือก ของบจก.ไทยธุรกิจเกษตรส่วนยาป้องกันหรือ



ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปัจจัยการผลิตของไทยปี 2556

รายการ	จำนวน (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)
1. ปุ๋ย	5,587,275	83,964
2. วัตถุอันตราย	173,827	24,415
3. เมล็ดพันธุ์	6,055	859

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

กำจัดศัตรูพืช 7 มีสินค้าเข้าร่วม 111 รายการ จาก 111 บริษัท

แหล่งข่าวจากร้านค้าปลีกปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้ซื้อสินค้าค้างสต็อกเป็นจำนวนมากในราคาต้นทุนค่อนข้างสูง ขณะที่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนชาวนาเริ่มปลูกข้าวรอบใหม่ปุ๋ยจะขายดี และก่อนหน้านี้ทางสมาคมผู้ค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยเคยส่งสัญญาณว่าปุ๋ยจะปรับราคาขึ้นอีกจึงจำเป็นต้องเร่งซื้อตุนสต็อก ดังนั้นเมื่อกระทรวงประกาศราคาแนะนำหรือราคาควบคุมออกมาเช่นนี้รู้สึกกังวลมาก โดยได้ยกตัวอย่าง ปุ๋ยตรากระต่าย ราคาก่อนหน้านี้ถึงละ 660 บาท (50 กก.) พอประกาศลดราคาเหลือถึงละ 650 บาทก็ขาดทุน กลายเป็นว่าภาระทั้งหมดมาตกอยู่กับทางร้าน ขณะที่บริษัทผู้ผลิตไม่รับผิดชอบเพราะถือว่าซื้อขายขาดแล้ว

ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ร้านไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ยอมรับว่าหว่าดผวา คสช. คงไม่กล้าจำหน่ายเกินราคา แต่ถ้าจำหน่ายก็ขาดทุนทันที เชื่อว่ามีหลายร้านที่คุยกันไว้ จะไม่ขาย ปล่อยให้ขาดตลาด หรือหันไปเน้นทำกำไรสูตรอื่นที่ไม่ได้ควบคุมแทน"

สอดคล้องกับแหล่งร้านค้าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าหรือสกต. ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่กล่าวว่า จากการประเมิน สกต. 77 แห่งทั่วประเทศ (ณ 4 ก.ค.57) มีปุ๋ยเคมี ตรากระต่าย ที่มีราคาสูงกว่าราคาแนะนำของกระทรวงพาณิชย์เหลือค้างในสต็อกไม่ต่ำกว่า 1 แสนตัน ไม่นับที่ส่งล่วงหน้าด้วย คาดว่าสาขาที่มีจำนวนสต็อกสูงสุด ได้แก่ สตก. พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากลูกค้าชาวนาในโครงการบัตรสินเชื่อ ส่วนใหญ่จะซื้อปุ๋ยยี่ห้อนี้ โดยซื้อขายราคาปกติ เท่ากับร้านค้าทั่วไป ไม่มีการจัดโปรโมชั่นเลย

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า อยากให้ทุกร้านร่วมมือกับคสช. เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับชาวนาตามนโยบาย ส่วนเอเยนต์ต่างจังหวัดที่

จำหน่ายไปแล้วนั้นบริษัทแม่ที่เข้าร่วมโครงการจะหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป เพื่อให้กระทบกับธุรกิจถึงขั้นขาดทุน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ระบุกรณีนี้ผู้ประกอบการมีสินค้าสต็อกเดิมค้างอยู่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าส่ง (ยี่ปั้ว) ของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าในช่วงการค้าแรกสามารถขอรับค่าชดเชยส่วนต่างของราคาดังกล่าวจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการลดราคาแล้ว

ด้านนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ความเห็นว่า การช่วยลดต้นทุนชาวนาของคสช. เป็นนโยบายที่ดี แต่ไม่ยั่งยืน สิ่งที่เป็นห่วงและต้องจับตาคือผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยและสารกำจัดวัชพืช สารฆ่าแมลง จะผลิตสินค้าไม่คำนึงถึงคุณภาพหรือของปลอมออกมอลดราคา เรื่องนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบด้วย

ขณะที่นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยถึงผลการดำเนินการปราบปรามปุ๋ยปลอม และสารวัตถุอันตรายปลอม นับตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน มีคดีปุ๋ยปลอมที่ส่งดำเนินคดีจำนวน 2,194 คดี และคดีวัตถุอันตรายจำนวน 1,086 คดี และในปี 2557 ได้ตั้งเป้าตรวจร้านจำหน่ายปุ๋ยจัดการผลิตแบ่งเป็นปุ๋ย จำนวน 2.6 หมื่นร้านค้า และร้านค้าจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรจำนวน 1.7 หมื่นร้านค้า โดยปฏิบัติการจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามในปี 2557 (ม.ค.-พ.ค.57) มีการนำเข้าปุ๋ยเคมี 2.09 ล้านตัน (CIF) มูลค่า 2.6 หมื่นล้านบาท (เฉลี่ยตันละ 1.25 หมื่นบาท)